

Corporate Governance for Executives

CGE



☑ ท่านเคยมีคำถามเหล่านี้หรือไม่...

การทำหน้าที่ของท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างไร

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดบ้างตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและท่านจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอย่างไร

มีแนวทางใดบ้างที่ท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันองค์กรให้เกิดการกำกับดูแลกิจการได้อย่างแท้จริง

ท่านควรรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการได้ดีที่สุด

Successful Corporate Governance depends on Successful Management of the Company

หากกล่าวถึงการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หลายคนอาจคิดว่าเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีขึ้นในองค์กร แต่หากลองพิจารณาดูแล้ว คงเป็นเรื่องยากที่คณะกรรมการบริษัทผู้ซึ่งเข้ามาประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีจะทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ความคาดหวังในการผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจึงตกอยู่กับกลุ่มคนที่เรียกว่า ผู้บริหาร หรือ Executive

นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้บริหารที่ต้องพยายามเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ เพราะที่ผ่านมา ความท้าทายเดียวที่ผู้บริหารต่างเผชิญและมุ่งมั่น คือการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทมากที่สุด จึงกลายเป็นที่มาของคำถามสำหรับผู้บริหารที่ว่า “แล้วท่านจะต้องทำอย่างไรบ้าง”

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

- รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียนรู้แนวทางในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทั้งทางด้าน Compliance และ Performance
- รับทราบถึงแนวทางในการผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นในองค์กรได้จริง
- สามารถรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เรียนรู้เนื้อหาจากกรณีศึกษาและบทเรียนที่ผ่านมานในอดีต
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรผู้มีความชำนาญ

Contact :

☎ 092 2235211 / 02 955 1155 ext.204

👤 Ms.Nareerat

✉ ext-enroll@thai-iod.com



CGE 25/2025

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2568 เวลา 09.00 - 16.00 น.

COURSE OUTLINE

Day	9.00 – 12.00	13.00 – 16.00
1	Session 1: ผู้บริหารกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ความท้าทายในบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร - บทบาทของผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	Session 2: ผู้บริหารและความเสี่ยงด้านกฎหมาย - ความเสี่ยงทางกฎหมาย - บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร - การป้องกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร - จริยธรรมและการดำเนินธุรกิจ - ข้อพึงระวัง
2	Session 3: การนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติจริง - ปัญหาและสาเหตุของการนำนโยบายไปปฏิบัติ - บทบาทของผู้บริหารในการนำนโยบาย CG ไปปฏิบัติจริง - การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการ	Session 4: การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการ - ปัญหาของการปกปิดข้อมูลและการขาดการรายงานที่ดี - การรายงานข้อมูลที่สร้างมูลค่าและความยั่งยืน

ผู้เข้าอบรม: สำหรับผู้บริหารที่ไม่เคยอบรมหลักสูตร DAP/DCP*

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับ C-Suite

(หมายเหตุ - * สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร DAP/ DCP มาแล้ว สามารถเข้าอบรมเพื่อรับมุมมองในมิติ

การทำงานของผู้บริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

	ราคาสมาชิก (สามัญและนิติบุคคล)**	ราคาสมาชิก (สมาชิกสมทบ)	ราคาที่ไม่เป็นสมาชิก
ส่วนลด 10% เมื่อชำระภายในวันที่ 13 มีนาคม 2568	21,600	21,600	27,000
ราคาปกติ	24,000	24,000	30,000

* ราคาไม่รวม VAT 7%

** สมาชิกนิติบุคคล ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะรายชื่อท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น